

Số: 13900 /BC-VPCP

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017

BÁO CÁO

**Kết quả của Đoàn Kiểm tra Chương trình mục tiêu quốc gia
xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Bình Định**

Kính gửi:

- Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia;
- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thường trực Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia.

Thực hiện Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 (Quyết định số 442/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ), ngày 24 tháng 11 năm 2017, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương do đồng chí Nguyễn Cao Lục, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 làm trưởng đoàn, đã làm việc với tỉnh Bình Định. Đoàn thăm mô hình xây dựng nông thôn mới xã Cát Trinh và làm việc với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Cát Trinh và Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát; làm việc với Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020; cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Công Thương, kết quả như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Tại thời điểm kiểm tra, tỉnh Bình Định có 38 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 31,2%), Bình quân đạt 15,0 tiêu chí/xã. Dự kiến đến cuối năm 2017, có thêm 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới (tăng 01 xã so với kế hoạch); nâng tổng số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đến cuối năm 2017 là 49 xã (chiếm 40,2%); số xã đạt 15-18 tiêu chí: 20 xã (chiếm 15%); số xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí: 45 xã (chiếm 36,8%); số xã đạt từ 5-9 tiêu chí: 9 xã (chiếm 7,3%). Bình quân số tiêu chí đạt chuẩn/xã: 15,0 tiêu chí (năm 2016 bình quân là 14,1 tiêu chí).

2. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình

Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị, đoàn thể

nhân dân và các cơ quan truyền thông, báo chí tổ chức thực hiện phổ biến, quán triệt, thông tin tuyên truyền Chương trình hành động sâu rộng đến từng cấp, từng ngành và đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh bằng nhiều hình thức và nội dung phong phú. Tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua tỉnh Bình Định chung sức xây dựng nông thôn mới. Đã tổ chức các hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn từ tỉnh đến cơ sở; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về nông thôn mới; tuyên truyền, đưa tin về các mô hình, các điển hình tiên tiến, sáng kiến và kinh nghiệm hay về xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016, số 442/QĐ-TTg ngày 11/4/2017, số 1920/QĐ-TTg ngày 05/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Tỉnh ủy Bình Định đã kiện toàn Ban Chỉ đạo (BCĐ) xây dựng nông thôn mới tỉnh do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban và thành lập Bộ phận giúp việc BCĐ tỉnh do đồng chí Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Phụ trách, phân công 01 Phó Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh. Cấp huyện, thị xã, thành phố đã thành lập BCĐ, Văn phòng Điều phối nông thôn mới và bố trí cán bộ chuyên trách tại phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (phòng Kinh tế) theo dõi thực hiện Chương trình. Cấp xã đã thành lập Ban quản lý xây dựng nông thôn mới, phân công cán bộ phụ trách nông thôn mới cấp xã và thành lập Ban phát triển các thôn.

3. Về ban hành các cơ chế chính sách để thực hiện Chương trình

Ủy ban nhân dân Tỉnh đã ban hành các cơ chế, chính sách, kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 và 2016-2020 như: Chính sách hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao nông thôn; kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 và giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh; cơ chế phân chia tiền sử dụng đất tại các xã thực hiện xây dựng nông thôn mới của tỉnh; quy định cơ chế đầu tư đặc thù trong xây dựng nông thôn mới; chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn; chính sách hỗ trợ phát triển giống cây trồng giai đoạn 2016 - 2020; chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới,....

4. Tổng nguồn vốn huy động thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2017 là 10.279,74 tỷ đồng. Trong đó: vốn trung ương hỗ trợ trực tiếp cho Chương trình là 115,04 tỷ đồng (chiếm 1,12%); vốn ngân sách tỉnh: 355 tỷ đồng (chiếm 3,45%); vốn huyện, thị xã, thành phố: 187,2 tỷ đồng (chiếm 1,82%); vốn xã: 490 tỷ đồng (chiếm 4,77%); vốn cộng đồng dân cư: 183 tỷ đồng (chiếm 1,78%); vốn lồng ghép các Chương trình: 177 tỷ đồng (chiếm 1,72%); vốn huy động từ doanh nghiệp: 90 tỷ đồng (chiếm 0,88%); vốn tín dụng: 8.682,5 tỷ đồng (chiếm 84,46%).

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG CỦA ĐOÀN CÔNG TÁC

Sau 07 năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, với sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc tích cực của toàn xã hội, với nhiều cách làm sáng tạo, phong trào đã lan tỏa rộng khắp, diện mạo

nông thôn ngày càng khởi sắc. Chương trình đã làm thay đổi nhận thức của đa số người dân, lôi cuốn họ vào xây dựng nông thôn mới. Từ chỗ số đông còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào đầu tư của Nhà nước đã chuyển dần sang chủ động, tự tin tham gia tích cực vào xây dựng nông thôn mới. Xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào sôi động khắp cả tỉnh. Đội ngũ cán bộ chuyên trách thực hiện Chương trình, đặc biệt là đội ngũ cán bộ cơ sở đã có tiến bộ rõ rệt, nhận thức đầy đủ hơn và thực hiện chương trình có hiệu quả hơn. Nông thôn mới đã trở thành hiện thực: Hệ thống hạ tầng nông thôn phát triển mạnh mẽ, làm thay đổi bộ mặt nhiều vùng nông thôn. Điều kiện sống cả về vật chất và tinh thần của số lượng lớn dân cư nông thôn được nâng cao rõ rệt. Sản xuất nông nghiệp hàng hóa được coi trọng và có chuyển biến, góp phần tích cực nâng cao thu nhập của dân cư nông thôn. Vai trò của các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể ở nhiều nơi được phát huy, dân chủ ở nông thôn được nâng lên về chất. Ở những nơi xây dựng nông thôn mới thành công, niềm tin của người dân vào các chủ trương, chính sách, sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền được nâng cao.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được còn một số tồn tại ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2017, đó là:

- Các xã đã tập trung nhiều cho phát triển cơ sở hạ tầng, nhất là làm đường giao thông nhưng các nội dung về phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường chưa được quan tâm đúng mức.

- Công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp trong triển khai thực hiện Chương trình đôi lúc còn thiếu chặt chẽ, kịp thời làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện Chương trình.

- Việc phát triển văn hóa cộng đồng ở khu vực nông thôn chưa được quan tâm đúng mức, hiệu quả hoạt động của trung tâm văn hóa xã, nhà văn hóa thôn còn thấp, chưa tương xứng với điều kiện cơ sở vật chất đã được đầu tư để dẫn đến gây lãng phí nguồn lực.

III. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ CỦA TỈNH BÌNH ĐỊNH

Để triển khai thực hiện hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định kiến nghị Trung ương một số nội dung sau:

1. Quy định cụ thể về cơ chế lồng ghép các Chương trình, dự án đang triển khai thực hiện trên địa bàn để đầu tư xây dựng nông thôn mới. Vì việc lồng ghép các Chương trình, dự án hiện nay chủ yếu thực hiện theo từng Chương trình dự án riêng biệt, chưa phối kết hợp được nhiều Chương trình, dự án với nhau để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

2. Ban hành cơ chế chính sách đặc thù trong xây dựng nông thôn mới đối với các xã đặc biệt khó khăn, xã bãi ngang, ven biển, hải đảo,...

3. Đề nghị Chính phủ xem xét điều chỉnh cơ chế phân bổ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cho phù hợp. Vì theo cơ chế phân bổ tỷ lệ như hiện nay là 5:4:1,3:1; trong đó chủ yếu ưu tiên phần lớn nguồn vốn cho các xã miền núi, đặc biệt khó khăn; trong khi các xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 đang cần nguồn lực nhưng chưa được ưu tiên hỗ trợ để hoàn thành 19 tiêu chí theo kế hoạch đề ra.

4. Đề nghị Trung ương cần ưu tiên tăng nguồn vốn hỗ trợ cho các tỉnh nghèo, khó khăn, chưa tự chủ được ngân sách để xây dựng nông thôn mới; giai đoạn 2011- 2015 nguồn vốn Chương trình nông thôn mới Trung ương hỗ trợ cho tỉnh Bình Định là rất ít (222 tỷ đồng), năm 2016 là 102,8 tỷ đồng, năm 2017 là 115,04 tỷ đồng. Trong khi đó toàn tỉnh có 122 xã thực hiện Chương trình, cần nguồn lực đầu tư phù hợp hàng năm để thực hiện 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

IV. KIẾN NGHỊ CỦA ĐOÀN CÔNG TÁC

1. Kiến nghị với tỉnh Bình Định.

- Đoàn công tác đã ghi nhận sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo địa phương và các kết quả đã đạt được, góp phần thực hiện mục tiêu chung của Chương trình. Đồng thời thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về nội dung, nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm, trong đó lưu ý đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nông thôn mới, tiếp tục triển khai sâu rộng và thiết thực Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới của Thủ tướng Chính phủ.

- Đề nghị tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành rà soát, ban hành đầy đủ các văn bản theo quy định của Trung ương: Triển khai thực hiện cơ chế đầu tư đặc thù theo Nghị định 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về Cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; triển khai các nội dung của Chương trình đã được sửa đổi tại Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.

- Đề nghị Tỉnh Bình Định chỉ đạo các Sở, ngành khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn được giao năm 2017 đảm bảo hiệu quả, đúng quy định, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình; triển khai công tác lập kế hoạch thực hiện Chương trình năm 2018 phù hợp với mục tiêu phấn đấu của cả giai đoạn 2016-2020. Nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt chuẩn theo hướng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Các sở, ban, ngành chủ trì theo chức năng, nhiệm vụ đề xuất cơ chế, giải pháp lồng ghép nguồn lực thực hiện 21 chương trình mục tiêu với kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

- Đề nghị tỉnh Bình Định chỉ đạo quyết liệt phát triển sản xuất, gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững theo hướng liên kết chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, trong đó

tập trung nghiên cứu, tổng kết, đề xuất các mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả (mô hình chăn nuôi, thủy sản, trồng cây công nghiệp, cây ăn quả, mô hình áp dụng công nghệ cao...) để phục vụ cho việc nhân rộng trong giai đoạn 2018 - 2020; tập trung xử lý các vấn đề về ô nhiễm môi trường nông thôn, từng bước tạo chuyển biến rõ nét về môi trường, vệ sinh, cảnh quan nông thôn theo hướng xanh - sạch - đẹp, an toàn;

- Tăng cường huy động các nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã, trong đó, chú trọng hỗ trợ cho các thôn, bản, ấp thuộc các xã khó khăn khu vực biên giới, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo hoàn thiện, nâng cấp các công trình hạ tầng cơ bản phục vụ phát triển sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân, giữ vững an ninh trật tự và nâng cao đời sống văn hóa nông thôn.

- Tăng cường việc kiểm tra, giám sát, đánh giá, đôn đốc các huyện, xã thực hiện Chương trình; duy trì chấp hành chế độ báo cáo theo Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Định kỳ, tổ chức điều tra về sự hài lòng của người dân đối với kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

2. Kiến nghị với Ban Chỉ đạo Trung ương.

- Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính nghiên cứu, tổng hợp các kiến nghị của Tỉnh (nêu trên) đề xuất, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương sớm hoàn thiện Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã khó khăn khu vực biên giới, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020.

Đoàn công tác báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các Bộ: KH&ĐT, NN&PTNT, TC;
- Hội Nông dân Việt Nam;
- Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh Bình Định;
- UBND huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định;
- VPĐP NTM TW;
- Các đồng chí trong Đoàn kiểm tra;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, các Vụ: KTTH, QHĐP
- Lưu: VT, NN (03).Thịnh

**KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM**



**TRƯỞNG ĐOÀN CÔNG TÁC
Nguyễn Cao Lục**

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

SAO Y BẢN CHÍNH

Số: 44/SY-UBND

Bình Định, ngày 08 tháng 01 năm 2018

Nơi nhận:

- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Sở Công Thương;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Khoa học và Công nghệ;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- LĐVP, K19;
- Lưu: VT (13b).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đức Thi

